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  เมื่อในที่ประชุมพร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมประชุม
นั่งประจำที่แล้ว นายสมทรง วงศ์สาลี ประธานสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่ามีผู้มาประชุม จำนวน ๑7 คน  
ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังตอ่ไปนี้ 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนทุกส่วนที่ได้เข้าร่วมประชุม 
(ประธานสภาฯ) ในครั้งนี้  
 ๑.๑ นายอัธยา ทิพย์อักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ไม่ได้เข้า

ร่วมประชุม เนื่องจากติดธุระ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสมทรง  วงศ์สาลี -ไม่มี- 
(ประธานสภาฯ)  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระท่ี 2  
(ขั้นแปรญัตติ) 

นายสมทรง  วงศ์สาลี  จากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน สมัยประชุมสามัญ สมัย 
(ประธานสภาฯ)  ที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ได้มีมติรบัหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้มีการคัดเลือก
คณะ กรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 ท่าน โดยมาปฏิบัติหน้าที่รับคำแปรญัตติ
ตั้งแต่วันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแสลงพัน และกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ดังนั้น จึงขอเชิญท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ขอเชิญครับ 

 
 
 
 
 

/นายสุทธิพงษ์... 
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นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)  ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 และได้
ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

 1. นายสมพงษ์  ลากูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
 2. นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
 3. นายนิรันดร์  วิชาพูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
 4. นายประพันธ์  เชือกรัมย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
 5. นายสมชาย  ปวงสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
 คณะกรรมการแปรญัตติไดป้ระชุมคัดเลือกให้นายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์ สมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่ 16 เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และคัดเลือกให้นายประพันธ์ 
เชือกรัมย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่ง  
คณะกรรมการแปรญัตติ มีหน้าที่ในการพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยคณะกรรมการแปร
ญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่รับคำแปรญัตติ ตั้งแต ่

 วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 - 16.30 น. (รวม 2 ชั่วโมง) 
 วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. (รวม 8 ชั่วโมง) 
 วันที ่9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. (รวม 8 ชั่วโมง) 
 วันที่ 10 สิงหาคม 2566  เวลา 08.30 - 15.30 น. (รวม 7 ชั่วโมง) 
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดมายื่นเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน แต่
อย่างใด โดยในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
แล้วเห็นว่าถูกต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ มีความเหมาะสมกับสถานะการคลัง 
เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
ของประชาชน ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุกประการ 
โดยมีมต ิ

  - เห็นชอบคงร่างเดิม 4 เสียง 
  - ไม่เหน็ชอบ - เสียง 
  - งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) 

 จงึขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ได้พิจารณาในวาระที่ 2 และ
วาระท่ี 3 ต่อไป 

 
 

/นายสมทรง... 
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นายสมทรง  วงศ์สาลี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
(ประธานสภาฯ)  2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565)  
  ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ

ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็น
ด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปร
ญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  ลำดับต่อไป มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิด
การอภิปราย และลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) 

มติที่ประชุม มีมตเิห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 วาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) 

  - มติเห็นชอบ จำนวน 15 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
  
 3.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระท่ี 3  
(ขั้นลงมติ) 

นายสมทรง  วงศส์าลี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
(ประธานสภาฯ)  2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565)  
  ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่

ประชุมสภาท้องถิน่จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติหรือไม่ 
  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ)  
  ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) กรุณายกมือ 

มติที่ประชุม มีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567  

  - มติเห็นชอบ จำนวน 15 เสียง 
  - งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

นายสมทรง  วงศ์สาลี  เมือ่สภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ขั้นตอนต่อไป 
(ประธานสภาฯ) จะได้เสนอต่อนายอำเภอลำปลายมาศ เพื่อลงนามอนุมัติตราเป็นข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป 
   

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสมทรง  วงศส์าลี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อทีป่ระชุมหรือไม่ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายอุทัย  วรรณทรวง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7) นายอุทัย วรรณทรวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 กระผมขอปรึกษาในที่ประชุมเรื่อง

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ได้จัด
โครงการ ขอความกรุณาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อธิบายให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายปรัชนันท์  นาคชุมนุม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(เลขานุการสภาฯ) นายปรัชนันท์ นาคชุมนุม เลขานุการสภาฯ ในส่วนของโครงการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงาน เป็นอำนาจการตัดสินใจของผู้บริหาร เราอาจจะพูดคุยในที่ประชุมฯ 
แต่ในการดำเนินการจะเป็นอำนาจของผู้บริหาร กระผมได้รับทราบมาว่ามีการ
ปรึกษากันอยู่ว่าจะจัดโครงการดังกล่าว และในส่วนของการจัดทำร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระผมในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ 

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16) นายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

กระผมสังเกตว่าไม่มีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เลย ในส่วนของท่าน
นายกฯ ได้พูดคุยกันและทราบว่าท่านติดภาระ แต่ในส่วนของท่านรองนายกฯ 
และเลขานุการนายกฯ ท่านน่าจะเข้ามาประชุมร่วมกัน เพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความเห็นในที่ประชุม 

นายนิรันดร์  วิชาพูล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11) นายนิรันดร์ วิชาพูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 ในการประชุมสภาฯ กระผมอยากให้

ทางคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนได้เข้ามาร่วมประชุมด้วย เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันกับสภาฯ แต่ในวันนี้มีเพียงแค่ประธานสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่บางส่วนมาแลกเปลี่ยนความเห็น
กัน แล้วเวลาที่ประชุมสภาฯ จะเสนอปัญหาต่าง ๆ คณะผู้บริหารไม่ได้เข้ามาร่วม
รับฟัง ถ้าท่านนายกไม่อยู่ ก็น่าจะมีรองนายกฯ เข้ามารับฟังแทน กระผมขอฝาก
ท่านประธานสภาฯ ถึงคณะผู้บริหารด้วยครับ 

นายประพันธ์  เชือกรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) นายประพันธ์ เชือกรัมย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ในเรื่องของโครงการอบรมและ

ศึกษาดูงาน กระผมขอเสนอว่าให้ท่านประธานสภาฯ ได้เชิญคณะผู้บริหารเข้า
มาร่วมพูดคุยปรึกษาหารือด้วย เพราะถ้าปรึกษากันเฉพาะในที่ประชุมจะไม่ได้
ข้อสรุป และอีกเรื่องหนึ่ง กระผมขอปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องงบซ่อมแซม
ให้กับหมู่บ้านที่มีความเดือดร้อน ว่าพอจะมีงบประมาณหรือไม่ 

/นายปรัชนันท์... 
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นายปรัชนันท์  นาคชุมนุม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(เลขานุการสภาฯ) นายปรัชนันท์ นาคชุมนุม เลขานุการสภาฯ ในส่วนของเรื่องงบซ่อมแซม ที่ผ่านมา

ได้จัดสรรให้แต่ละหมู่บ้านไปพอสมควร แต่กระผมก็ได้ปรึกษากับผู้อำนวยการ
กองช่างแล้ว ถ้าเป็นโครงการที่ไม่ใหญ่มากก็พอจะมีงบประมาณดำเนินการ แต่ถ้า
มีความเดือนร้อนมากจริง ๆ ก็คงต้องโอนงบประมาณ ส่วนของเรื่องการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน กระผมในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณก็จริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็
ต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหาร กระผมขอเสนอในที่ประชุมว่า ให้ที่ประชุมนำเสนอเรื่อง
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานโดยตรงต่อผู้บริหารน่าจะดีกว่าการปรึกษากันเองใน
ที่ประชุม 

นายอัครนันท์  ธรรมยโกศิษฐ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
หัวหน้าสำนักปลัด นายอัครนันท์ ธรรมยโกศิษฐ์ หัวหน้าสำนักปลัด ขอเสนอต่อที่ประชุมว่า จะสรุป

รายละเอียดเป็นเอกสารของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้รับความสะดวกในการ
นำข้อมูลจากแผนพัฒนาฯ ไปใช้ในการจัดทำงบประมาณต่าง ๆ ลดปัญหาความ
ซ้ำซ้อนของโครงการ โดยจะจัดทำแยกเป็นรายหมู่บ้าน พร้อมทั้งระบุว่าโครงการ
ใดบ้างที่ดำเนินการแล้ว โครงการใดบ้างที่ยังไม่ดำเนินการ และหากดำเนินการ
แล้ว ไดง้บประมาณดำเนินการจากแหล่งใด 

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16) นายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 ในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม อยากให้มีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ระบุว่าโครงการใดดำเนินการแล้ว หรือโครงการใดที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มแจกให้สมาชิกสภาฯ และอีกเรื่องหนึ่ง กระผม 
ขอเรียนสอบถามท่านประธานสภาฯ ว่า ในกรณีที่คณะผู้บริหารไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมสภาฯ ได้ ท่านได้แจ้งต่อท่านประธานสภาฯ หรือไม่ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอเรียนต่อที่ประชุมว่าท่านนายกฯ ได้แจ้งต่อกระผมว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
(ประธานสภาฯ) สภาฯ ในวันนี้ได้ เนื่องจากติดธุระ ซึ่งกระผมได้แจ้งต่อที่ประชุมไปแล้วในระเบียบ

วาระที่ 1 และจากการสอบถามทางโทรศัพท์กับท่านนายกฯ ในเรื่องของการฝึก 
อบรมและศึกษาดูงาน ได้รับแจ้งมาว่าจะจัดข้ึนในช่วงต้นเดือนกันยายน 2566 

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16) นายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 ขอสอบถามเรื่องถนนในหมู่ที่ 16 

ที่เชื่อมต่อกับหมู่บ้านหนองผักโพด จะมีรถขนดินสัญจรไปมา ซึ่งตอนนี้เป็นฤดูฝน 
ทำให้ถนนเกิดความเสียหาย กระผมอยากทราบว่าเป็นความรับผิดชอบหรือเป็น
หน้าที่ของส่วนงานใดที่ต้องแจ้งหรือทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถขนดิน 
เพ่ือรักษาสภาพของถนนในหมู่บ้าน เพราะถ้าไม่แจ้งเขาสภาพถนนจะเสียหายไป
เรื่อย ๆ กว่าจะได้งบประมาณมาซ่อมแซมก็คงจะเสียหายหนักไปแล้ว เราสามารถ
ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต ได้หรือไม่ในช่วงฤดูฝน 

/น.ส.วิไลวรรณ... 
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น.ส.วิไลวรรณ  หมื่นหาวงศ ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
(รองปลัดฯ) น.ส.วิไลวรรณ หมื่นหาวงศ์ รองปลัดฯ ขอเรียนต่อที่ประชุมว่าในการดูแล/ควบคุม

ภายในตำบล จำเป็นต้องมีข้อบัญญัติตำบลฯ เกี่ยวกับเรื่องขุดดิน ถมดิน ขนดิน 
เพ่ือควบคุม ซึ่งในตอนนี้ยังไม่มี เราก็ยังทำอะไรไม่ได้ ยังควบคุมไม่ได้ และในส่วน
ของเรื่องการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จะดำเนินการในช่วงต้นเดือนกันยายน 
2566 

นายประพันธ์  เชือกรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) นายประพันธ์ เชือกรัมย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ขอฝากในเรื่องการอนุญาตให้หรือ

ไม่ให้รถขนดินสัญจรในหมู่บ้าน เพราะทำให้ถนนพังเสียหาย อยากให้หาวิธีการ
หรือข้อตกลงกับผู้ประกอบการรถขนดิน เพ่ือที่เราจะได้ไม่ต้องหางบประมาณมา
ซ่อมแซมถนน 

นายนิรันดร์  วิชาพูล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11) นายนิรันดร์ วิชาพูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 อยากจะขอปรึกษาในที่ประชุมว่า 

เห็นควรจะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอเรียนต่อที่ประชุมว่าเรื่องการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สามารถทำไดทุ้กห้วง 
(ประธานสภาฯ) เวลา ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้เตรียมข้อมูลที่จะนำเข้าที่ประชุมไว้

ล่วงหน้า เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และเรื่องของโครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ลงพ้ืนที่ร่วมกันเพ่ือดูปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือจะได้จัดสรรงบประมาณตาม 
ลำดับความเดือนร้อน 

นายสุวิทย์  นาครินทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10) นายสุวิทย์ นาครินทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ขอเสนอต่อที่ประชุมว่า เวลาที่จะ

ตั้งงบประมาณ อยากให้คณะผู้บริหารได้พูดคุยกับสมาชิกสภาฯ ในเรื่องของการ
จัดสรรงบประมาณให้สมดุลกันระหว่างพื้นที่ด้านทิศเหนือกับทิศใต้ 

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16) นายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 ในการประชุมสภาฯ แต่ละครั้ง 

อยากให้คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมด้วย เพ่ือทางสมาชิกสภาฯ จะได้สะท้อนปัญหา
ในพ้ืนที่ให้คณะผู้บริหารได้รับทราบ และจะได้ปรึกษาหารือหรือหาทางแก้ไข
ปัญหากัน แล้วสมาชิกสภาฯ จะได้นำเรื่องที่ได้ปรึกษากับคณะผู้บริหารไปชี้แจง
หรือทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที ่

นางนางน้อย  ผ่านสอน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4) นางนางน้อย ผ่านสอน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 อยากจะสอบถามถึงงบซ่อมแซม

ถนนที่เคยขอไว้ ไมท่ราบว่าดำเนินการถึงไหนแล้ว 
 
 

/นายอุทัย... 
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นายอุทัย  วรรณทรวง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7)  นายอุทัย วรรณทรวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 อยากให้ อบต. ไปแก้ปัญหาเรื่องท่อ

ระบายน้ำในหมู่บ้าน 

นายนิรันดร์  วิชาพูล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11) นายนิรันดร์ วิชาพูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 อยากขอให้ผู้อำนวยการกองช่าง

และทีมงาน ออกสำรวจและตรวจสอบเสาไฟฟ้าด้วย เนื่องจากเสาเริ่มเอียงแล้ว 

นายสุทธิพงษ ์ อภิสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16)  นายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 ขอให้ทาง อบต. รีบดำเนินการ

แก้ไขเสาไฟฟ้าที่เอียง เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน และขอตั้งข้อสังเกตถึง
การตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ว่าเหตุใดจึงไปตั้งติดใกล้กับต้นไม้ แถมยังไม่ตัดกิ่งไม้ให้
เรียบร้อยก่อนติดตั้งเสา 

นายสมชาย  ปวงสุข เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3)  นายสมชาย ปวงสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 อยากขอให้ อบต. จัดสรรงบประมาณ

เพ่ือซ่อมแซมถนนในหมู่ที่ 3 

นายสาคร  ประทุม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15)  นายสาคร ประทุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 อยากของบประมาณเพ่ือซ่อมแซม

ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน 

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16)  นายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 กรณีน้ำท่วมบ้านประชาชน ทาง 

อบต. มีแนวทางในการแก้ไขหรือช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
อย่างไร เพราะปีที่ผ่านมาเกิดเหตุน้ำท่วมบ้านประชาชน แต่ทาง อบต. บอกไม่มี
งบประมาณ และในทางกลับกัน หากในปีนี้เกิดปัญหาภัยแล้งขึ้น ทาง อบต. จะมี
แนวทางในการเตรียมความพร้อม หรือรองรับ หรือเตรียมการแก้ไขปัญหาอย่างไร
บ้าง 

นายสมทรง  วงศ์สาลี ในเรื่องของการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน 
(ประธานสภาฯ)  กระผมขอเสนอให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้เข้ามาปรึกษากับทางกองสวัสดิการสังคม

เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น 

นายปรัชนันท์  นาคชุมนุม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน กระผม 
(เลขานุการสภาฯ)  นายปรัชนันท์ นาคชุมนุม เลขานุการสภาฯ ในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชน 

เราสามารถใช้งบกลางในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ และควรบูรณการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน 
เพ่ือร่วมกันแกไ้ขปัญหา 

 
 

/นายสมทรง... 






